

# BAC A BANK ra mắt ứng dụng ngân hàng điện tử phiên bản mới

11:26 16/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Với mục đích tối ưu và nâng tầm trải nghiệm khách hàng, từ 16/12/2024, BAC A BANK chính thức ra mắt ứng dụng Mobile Banking phiên bản mới với nhiều cải tiến về giao diện và tính năng, đáp ứng tối đa nhu cầu của người dùng.**

Phiên bản mới không chỉ đột phá về giao diện hiện đại, bố cục các tính năng được sắp xếp khoa học, tinh chỉnh phù hợp với nhu cầu của người dùng; mà còn an toàn tuyệt đối với công nghệ xác thực tiên tiến nhất, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi giao dịch, đặc biệt đối với giao dịch tài chính yếu tố bảo mật thông tin luôn là ưu tiên hàng đầu.

Điểm đặc biệt của BAC A BANK Mobile Banking phiên bản lần này là sự cải tiến về tốc độ nhanh chóng và sự ổn định trong vận hành, đảm bảo các giao dịch luôn diễn ra thông suốt, liền mạch, không bị gián đoạn. Hệ sinh thái tiện ích được mở rộng, mang đến cho khách hàng trải nghiệm đa dạng, tiện lợi trên các thiết bị di động.

Bên cạnh các tính năng thanh toán, mua sắm hiện có, BAC A BANK Mobile Banking phiên bản mới được bổ sung, ra mắt thêm tính năng mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn, mua sắm VNShop, thanh toán phí bảo hiểm Daiichi Life, nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng ở mọi lứa tuổi, mọi vùng miền.



*BAC A BANK ra mắt ứng dụng ngân hàng điện tử phiên bản mới.*

Thêm một điểm thuận tiện cho khách hàng thường xuyên phát sinh các giao dịch chuyển tiền, ứng dụng phiên bản mới cho phép người dùng chủ động tách nhỏ giao dịch chuyển khoản 24/7 mà không vượt quá hạn mức tối đa/lần và thay đổi hạn mức chuyển khoản linh hoạt. Bên cạnh đó, chủ tài khoản cũng có thể tích lũy điểm thưởng khi giao dịch để quy đổi sang quà tặng giá trị, thiết thực như phí thường niên thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK, phiếu mua hàng tại hệ thống TH truemart trên toàn quốc...

Đối với các khách hàng mở tài khoản tiền gửi trực tuyến để hưởng ưu đãi hấp dẫn về lãi suất, từ nay sẽ có thêm lựa chọn hình thức tất toán tại quầy giao dịch. Song song với đó, khách hàng có thể đăng ký SMS Banking (dịch vụ thông báo biến động số dư qua tin nhắn), truy vấn thông tin khoản vay chỉ với vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng BAC A BANK Mobile Banking.

Để trải nghiệm trọn vẹn giao diện và những tính năng mới của BAC A BANK, khách hàng hiện hữu chỉ cần cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng trên Google Play hoặc Apple Store. Trong khi đó, khách hàng mới chỉ cần bỏ ra ít phút tải ứng dụng, mở tài khoản và đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử, mọi thao tác đều trực tuyến nhờ công nghệ định danh điện tử (eKYC).

Trong hành trình đồng hành cùng khách hàng, BAC A BANK không ngừng nghiên cứu, nâng cấp và cải tiến sản phẩm, dịch vụ. Việc ra mắt các tiện ích, tính năng mới trên BAC A BANK Mobile

Banking góp phần đa dạng hóa danh mục sản phẩm, dịch vụ của BAC A BANK, đồng thời mang lại cho khách hàng một kênh giao dịch trên môi trường số vô cùng tiện lợi, nhanh chóng và an toàn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website: [www.baca-bank.vn](http://www.baca-bank.vn), hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1800 588 828 hoặc hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch toàn quốc của BAC A BANK.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/bac-a-bank-ra-mat-ung-dung-ngan-hang-dien-tu-phien-ban-moi>